
 

 

 

 

 

 

 

สือ่ ประเด็นข่าว 

 ยาหมอแสง 

คมชัดลึก ผู้จัดการ 

เวบ็ไซต์ข่าวสด 
 

   -เสนอข่าว รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ศัลยแพทย์ด้านศีรษะ คอ เต้านม คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล โพสต์ข้อมูลผ่านเพจบันทกึเร่ืองน่ารู้ by Dr.Adune พร้อมภาพแผลลุกลามของ

ผู้ป่วยโรคมะเรง็เต้านม ระบุว่า ช่วงเดือนมี.ค.น้ีมีคนไข้ที่รักษากับหมอพ้ืนบ้านแล้วไม่หายมาพบ

แพทย์มากขึ้น แต่ผู้ป่วยมักไม่บอกใครว่าสมุนไพรไม่ได้ผล คิดว่าคนอื่นอาจจะได้ผล ซ่ึงจะเป็นการ

ทาํให้คนอื่นไม่ได้เหน็สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ทาํให้คนไข้จาํนวนหน่ึงเสียโอกาสในการรักษา สิ่งที่ต้องทาํ
ความเข้าใจ คือ การจะบอกว่ายารักษาโรคได้ต้องมีการพิสูจน์ ไม่ใช่แค่การบอกต่อๆ กันมา ใน

คนไข้มะเรง็หลายหม่ืนคนที่เดินทางไปรับยา ส่วนหน่ึงเป็นมะเรง็ในระยะที่ยังรักษาได้ ซ่ึงเป็นการ

เสยีโอกาสในการรักษาอย่างมาก อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดูแลตรงจุดน้ีด้วย  

กรุงเทพธุรกจิ    -เสนอข่าว รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ศัลยแพทย์ด้านศีรษะ คอ เต้านม รพ.ศิริราช 

เปิดเผยว่า หลายปีมาน้ีในประเทศไทยไม่ค่อยเจอโรคมะเรง็เต้านมระยะ 3 ต่อ 4 เน่ืองจากเทคนิค

การรักษาต่างๆ ดีขึ้ น แต่ในช่วงน้ี พบผู้ป่วยมะเรง็เต้านมระยะที่ 3 ต่อ 4 จาํนวนมากข้ึนผิดปกติ 

โดยคนไข้จาํนวนมากมาพบแพทย์เม่ือตรวจพิสูจน์ช้ินเน้ือ เม่ือพบว่าเป็นโรคมะเรง็กลับขอเพียง

ใบรับรองแพทย์และผลการตรวจช้ินเน้ือ เพ่ือนําไปรักษากับแพทย์พ้ืนบ้านที่ได้ยินข่าวมา แม้

แพทย์จะเตือนว่าอยู่ในระยะที่รักษาได้ ผ่านไป 6 เดือนเม่ือกลับมาอกีคร้ังโรคกลุ็กลามเป็นระยะที่ 

3, 4 แล้ว  

กรมประชาสมัพันธ ์
 ทวีีช่อง 7 

    -เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การรักษา

โรคมะเร็งต้องยึดแนวทางการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลัก เพราะเป็นวิธีการรักษาที่ดี

ที่สุด โดยผู้ป่วยที่เลือกรักษาโดยแพทย์ทางเลือก หรือสมุนไพร จะต้องรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน

ควบคู่ไปด้วยทุกราย     
ไทยโพสต์ 

 

  -เสนอข่าว นพ.วีรวุฒิ อิ่มสาํราญ ผอ.สถาบันมะเรง็แห่งชาติ กล่าวว่า คนไข้ที่รับแคปซูลรักษา

โรคมะเรง็ของหมอแสง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.ระยะเร่ิมต้น คนไข้กลัวการรักษาแผนปัจจุบันจึงไป

รักษากบัแพทย์ทางเลือก เป็นกลุ่มที่น่าห่วงที่สุด เพราะจากที่มีโอกาสหายขาดอาจทาํให้ลุกลามถึง

เสียชีวิตได้ 2.กลุ่มที่รับการรักษาแผนปัจจุบัน และรับการรักษาแพทย์ทางเลือกคู่ขนานไปด้วย 

กลุ่มน้ีมักได้ผลดี อาจเป็นผลจากการได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน 3.กลุ่มที่ รักษา

หายขาด แต่ไปรับเพราะเห็นคนบอกว่าดี และ 4.กลุ่มที่เป็นระยะท้ายๆ ไม่มีทางรักษาด้วยแผน

ปัจจุบัน ทั้งน้ี ในการไปรับยา ไม่เคยมีการแยกว่าเป็นคนไข้กลุ่มใด หากถามคนที่ได้รับการรักษา

แผนปัจจุบันมาหลายปีแต่เพ่ิงไปรับแคปซูลแล้วบอกว่าดีขึ้น อาจเป็นการโน้มน้าวคนไข้รายอื่นที่ไม่

มีข้อมูลไปรับการรักษา ทั้งที่เป็นผลจากการรักษาแผนปัจจุบัน ส่วนการวิจัยตัวยาหมอแสงน้ัน 

ขณะน้ีอยู่ระหว่างหาข้อมูลเพ่ิมเติม คาดว่าจะแถลงข่าวภายในเดือนเม.ย.น้ี 
    ด้าน นพ.เพชร อลิสานันท ์แพทย์สาขารังสรัีกษาและมะเรง็วิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงกรณี

ที่มีหญิงสาวโพสต์ข้อความว่าอยากนาํยาสมุนไพรหมอแสงหยอดให้แม่ที่ป่วยโรคมะเรง็และรักษา

ตัวอยู่ในไอซียู ว่า เป็นความคิดที่อนัตรายมาก เพราะไม่ทราบว่ามีสารตัวใดอยู่บ้าง อาจจะไปออก

ฤทธิ์ตีกับยาปัจจุบันที่ใช้รักษาอยู่ได้ ที่ผ่านมายาสมุนไพรตัวน้ียังไม่มีการรับรองความปลอดภัยว่า

จะไม่เกิดอันตราย ส่วนกรณีคนไข้มะเรง็เต้านมที่ไปรับยาหมอแสง แล้วมาพบแพทย์แผนปัจจุบัน

เม่ือเต้านมเน่า เข้าใจว่าเป็นเพราะคนไข้อยากหายป่วยโดยไม่ได้รับผลข้างเคียงของการรักษา 

เพราะการรักษาแพทย์ปัจจุบันจะต้องมีผลข้างเคียง  

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่14 มีนาคม 2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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 โรคพษิสุนขับา้ 

มติชน M2F    -เสนอข่าว นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ แถลงข่าวสถานการณ์โรคพิษสุนัข

บ้าและมาตรการควบคุมโรค ว่า สถานการณ์ในปีน้ีไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมา โดยปี 2559 เสียชีวิต 

13 ราย ปี 2560 เสียชีวิต 11 ราย ในปีน้ีจนถึงปัจจุบัน เสียชีวิตแล้ว 4 ราย คาดว่ามีแนวโน้ม

ลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้ น 

รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.โรคระบาดสตัว์ 2558 อย่างจริงจัง 
   น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า

พ้ืนที่สีแดง 22 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย ตาก น่าน กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ 

สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

ร้อยเอด็ ยโสธร ศรีสะเกษ อาํนาจเจริญ อบุลราชธานี ตรัง และสงขลา และขณะน้ีมีพ้ืนที่เขตระบาด
โรคพิษสุนัขบ้าช่ัวคราว 26 จังหวัด ได้ทยอยส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข้าไปยังพ้ืนที่

แล้ว คาดว่าจะฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวได้ครบ 80% ในช่วงเดือนพ.ค.น้ี สาํหรับมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรค ได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคระดับจังหวัดและอาํเภอ 

ส่วนแผนการฉีดวัคซีน อยู่ระหว่างท้องถิ่นสาํรวจจาํนวนสนัุขและแมว 
    ด้าน ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 

รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงกรณีอปท.ทั่วประเทศทยอยจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ว่า เป็น

เร่ืองที่ถูกต้อง เพราะจะทาํให้การนาํสนัุขไปฉีดวัคซีนไม่ยุ่งยาก สาํหรับคนเสยีชีวิตจากโรคพิษสนัุข

บ้า เช่ือว่ามีมากกว่าข้อมูลที่ได้รับ ปี 2560 คาดว่าจะมีถึง 17 ราย เน่ืองจากไม่มีการรายงานคนไข้

ที่ถูกสนัุขกดับริเวณตะเขบ็ชายแดน  

เวบ็ไซต์ข่าวสด   -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุก๊ช่ือ Pathumas Chatchang โพสต์ข้อความ ระบุว่า แถวบ้านมีแมวตาย 2 

ตัวในเวลาใกล้ๆ กัน คนที่ให้อาหารแมวปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเจ้าของ เม่ือโทรแจ้งสาํนักงานเขต 

บอกให้โทรไปกรมควบคุมโรค ได้รับคาํตอบว่าให้จัดการศพแมวเองหลังพบศพแมวตัวที่ จึงโทร

หากรมปศุสัตว์ ยืนยันให้โทรไปที่กรมควบคุมโรค ซ่ึงเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคแจ้งว่าถ้าไม่เห็น

อาการไม่สามารถทาํอะไรได้ และแพทย์ไม่อยู่เจ้าของโพสต์สรุปท้ายว่า ไม่แปลกใจที่โรคพิษสุนัข

บ้าถงึได้ระบาด  

มติชน เวบ็ไซต์แนวหน้า     -เสนอข่าว เทศบาลนครสงขลา เร่งประชาสัมพันธ์เตือนนักท่องเที่ยวที่ไปให้อาหารลิงบริเวณ

เขาน้อยและเขาตังกวน ระวังอย่างให้ลิงกดัหรือข่วน เน่ืองจากลิงเป็นสตัว์กลุ่มเสี่ยงโรคพิษสนัุขบ้า

เช่นกนั 

 ปลาฟุกุชิมะ 

โพสต์ทูเดย์ 
 

  -เสนอข่าว สื่อญ่ีปุ่น เผย ร้านอาหารญ่ีปุ่น 11 แห่ง จาก 12 แห่งในไทย ที่นาํเข้าปลาจากจังหวัด

ฟูกุชิมาเป็นคร้ังแรกในรอบ 7 ปี ได้หยุดจาํหน่ายปลาที่นาํเข้าจากพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว หลังเผชิญแรง

กดดันเร่ืองความปลอดภัยของผู้บริโภค และยังไม่แน่ชัดว่าจะเร่ิมเสิร์ฟปลาจากจังหวัดฟูกุชิมาอีก

คร้ังเม่ือไหร่ 

 ทุจริตก่อสรา้งอาคาร รพ.ปากพนงั 

โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ

ออนไลน์  
 

   -เสนอข่าว นพ.ไพศาล เกื้ ออรุณ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีผู้รับเหมาร้องเรียน

แพทย์และข้าราชการระดับสงูที่เป็นกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปากพนัง 

จ.นครศรีธรรมราช เรียกเงิน 2 ล้านบาท และรถยนต์ปาเจโรแลกกับการตรวจรับงาน ว่า ได้แยก

ประเดน็ตรวจสอบ 3 ประเดน็ ได้แก่ 1.การเรียกรับสินบน ของแพทย์ 2 คน และเจ้าหน้าที่จาก

ส่วนกลางอีก 1 คน ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จริงแพทย์ทั้ง 2 คนแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่

จากส่วนกลาง กรม สบส.จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จริงเช่นกัน  2.กรณีอ้างว่ามีการ

ก่อสร้างเสรจ็สิ้นแล้วแต่ไม่มีการตรวจรับงาน จากการตรวจสอบหนังสือการตรวจรับงานวันที่ 12 

ธ.ค. 2560 พบว่า การก่อสร้างยังไม่แล้วเสรจ็ ทาํให้นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช

ในขณะน้ัน ยกเลิกสัญญาและขอสงวนสิทธิในการปรับ  ซ่ึงผู้รับเหมาได้ยอมรับเร่ืองน้ี  และจาก

การไปตรวจสอบร่วมกบัผวจ.นครศรีธรรมราช เม่ือวันที่ 8 มี.ค. 2561 พบว่า การก่อสร้างยังไม่
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แล้วเสรจ็จริง 3.กรณผู้ีรับเหมาอ้างว่ารพ.ขอใช้พ้ืนที่ก่อนการสร้างแล้วเสรจ็ ยืนยันว่า พ้ืนที่ดังกล่าว

ไม่ได้กระทบต่อการก่อสร้างอาคาร ซ่ึงได้มีการลงหนังสอืผ่านความเหน็ชอบเป็นหลักฐานเรียบร้อย

แล้ว อย่างไรกต็าม เม่ือผู้ร้องเรียนแจ้งเร่ืองน้ี กจ็ะให้มีการตรวจสอบด้วย 

     ด้าน นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย อดีตนพ.สสจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า 

อาคารดังกล่าวจะต้องสร้างเสรจ็ในวันที่ 3 ม.ค. 2560 แต่จนถึงเดือน ส.ค. 2560 ยังไม่แล้วเสรจ็ 

มีการส่งหนังสือไปยังผู้รับเหมา 3 คร้ัง ซ่ึงผู้รับเหมายินดีรับผิดชอบ แต่ล่วงเลยมานานยังไม่แล้ว

เสรจ็ กรรมการตรวจการจ้างจึงลงความเหน็ว่าให้ยกเลิกสญัญา 

 ทุจริตเงินทุนการศึกษา 

กรุงเทพธุรกจิ ข่าวสด 
 

    -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาการ

ทุจริตในโครงการของกระทรวงต่างๆ ว่า ได้เร่งรัดให้ป.ป.ท.ไปตรวจในทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน

หรือทุกงบประมาณที่มีปัญหา 
     ด้าน น.ส.ปัทมา ทองสม รองผอ.สถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า นักศึกษาของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี เป็นเดก็ที่ได้รับทุนจากกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตต่อเน่ืองมาตั้งแต่สมัยเรียน

มัธยม ปีละ 50 คน สบช.จะรวบรวมรายช่ือเด็กที่ได้รับทุนพร้อมทั้งเลขที่บัญชี รวมทั้งโควตา

สาํหรับนักศึกษาพยาบาลตามตะเขบ็ชายแดนที่ไม่เคยรับทุนอีกปีละ 30 คน ส่งไปยังกองทุนฯ ที่

ผ่านมาเม่ือมีการโอนเงินให้นักศึกษาล่าช้า สบช.จะเป็นผู้ทาํหนังสอืทวงถามไปยังกองทุนฯ ซ่ึงหลัง

น้ันจะมีการทยอยโอนเงินทุนมาให้เดก็ครบตามจาํนวนที่จะได้รับ 

 

มติชน เดลินิวส ์ 
ผู้จัดการออนไลน์ 

สาํนักข่าวไทย  ทวีีช่อง7 

ร่างพ.ร.บ.วิธีพจิารณาคดีทางการแพทย ์

     -เสนอข่าว เครือข่ายผู้บริโภค นาํโดย น.ส.ชนัญชิดา ตัณฑะผลิน เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ด้านบริการสุขภาพ และคณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 

(คอบช.) และนายพชร แกล้วกล้า ผู้แทนองค์กรภาคประชาสงัคม 130 องค์กร เดินทางมายัง สธ. 

เพ่ือย่ืนหนังสือถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รมว.สธ. และนพ.เจษฎา โชคดาํรงสุข ปลัด สธ. 

เรียกร้องให้ยกเลิกการยกร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ... เพราะปัจจุบันมี 

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2535 ซ่ึงมีความครอบคลุม มีคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญให้

ข้อมูลต่อศาลอยู่แล้ว ที่สาํคัญคือไม่มีการพิสจูน์ถูกผิด แต่ร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์

ฯ มีการพิสูจน์ถูกผิด และยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทาํให้กังวลว่าจะมีการ

ผลักภาระมาให้ผู้รับบริการแทน นอกจากน้ี สัดส่วนคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญยังไม่มีความเป็น

กลาง เพราะมีผู้ประกอบวิชาชีพมากถึง 6 คน ดังน้ัน ควรผลักดันร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย

จากการรับบริการสาธารณสขุ พ.ศ. ... แทน 
     ด้าน นพ.กิตกิศักดิ์ กลับดี เลขาธิการ รมว.สธ. เป็นผู้รับหนังสอื ได้กล่าวว่า ขอรับเร่ืองน้ีเพ่ือ

ไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย แต่ในการดูแลผู้ป่วยน้ัน บุคลากรทางการแพทย์ทุก

คนทาํงานกนัเตม็ที่ภายใต้ทรัพยากรที่จาํกดั ความแตกต่างของร่างกายคนเราที่ต่างกนั ซ่ึงกฎหมาย

เดิมต้องใช้เวลาในการพิจารณาคดีนาน 2-3 ปี แต่ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ฯ มี

การตัดสนิเลย ส่วนคณะกรรมการ เป็นการตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเพ่ือให้ความเหน็ต่อศาล แต่การ

ตัดสนิคดีต่างๆ ยังเป็นของศาลอยู่ อาจจะมีความกงัวลบ้างในเร่ืองของสดัส่วน 

 
ผู้จัดการรายวัน สยามรัฐ 

บุหรี่ไฟฟ้า 
   -เสนอข่าว นายอาสา ศาลิคุปต ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหร่ีไฟฟ้า "ลาขาดควันยาสูบ End 
Cigarette Smoke Thailand (ECST)" และเฟซบุค๊ "บุหร่ีไฟฟ้าคืออะไร" เปิดเผยว่า ขณะน้ีกรม

ควบคุมโรคและนักวิชาการยังคงยํา้ว่านิโคตินเป็นสาเหตุของการเกิดโรคจากการสูบบุหร่ีต่างๆ 

และบุหร่ีไฟฟ้าทาํให้เดก็หันมาติดบุหร่ีมวน ทั้งๆ ที่ผลการศึกษาของสาธารณสขุอังกฤษ ฉบับที่ 4 

ระบุว่านิโคตินมีผลทาํให้เสพติด แต่ไม่ใช่สาเหตุหลักของการเกดิโรคร้ายแรงที่เกดิจากการสบูบุหร่ี 

และบุหร่ีไฟฟ้าไม่ได้เป็นสาเหตุให้คนหันมาลองบุหร่ีมากข้ึน นอกจากน้ี สถาบันมะเร็ง

สหรัฐอเมริกายังระบุว่า จากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันสรุปได้ว่าการใช้บุหร่ีไฟฟ้าอันตรายต่อ

สุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหร่ีมวน แนะนาํให้ผู้สูบบุหร่ีใช้ทดแทนเพ่ือเป็นทางเลือกที่อันตรายน้อย
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กว่า และแนะนาํให้ติดตามผลกระทบระยะยาวต่อสขุภาพต่อไป 
      นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายอีกราย กล่าวว่า การให้ข้อมูลด้านเดียวแบบน้ีไม่ได้

เกิดประโยชน์กับการควบคุมบุหร่ีไฟฟ้าและป้องกันการเข้าถึงของเยาวชน ควรร่วมกันหาทางออก

โดยศึกษาผลดีผลเสียของต่างประเทศที่มีการใช้บุหร่ีไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือประกอบการ

ตัดสนิใจกาํหนดนโยบายในการควบคุมบุหร่ีไฟฟ้าที่เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย 
      ด้าน ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกนัและจัดการภัยพิบัติ คณะ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า ให้ความเห็นว่า โดยหลักการแล้วบุหร่ีไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้ 

ละอองไอที่ออกมาจึงมีสารอันตรายน้อยกว่าบุหร่ีมวนมาก ซ่ึงการให้ข้อมูลที่ไม่ครบ อาจทาํให้

ประชาชนเข้าใจผิดได้ เพราะฝุ่ น PM 2.5 สามารถพบได้จากการเผาไหม้เคร่ืองยนต์หรือบุหร่ีปกติ

เหมือนกนั 

 
กรุงเทพธุรกจิ 

นโยบายคลินิกหมอครอบครวั 
    -เสนอบทความโดย นพ.ภดูิท เตชาติวัฒน์ เครือข่ายนักวิจัย สวรส. วิทยาลัยการจัดการระบบ

สุขภาพ ม.นเรศวร  กล่าวว่า มีข้อเสนอเชิงนโยบายให้สธ.ปรับทิศทางนโยบายคลินิกหมอ

ครอบครัว โดยมุ่งเน้นให้บริการในเขตเมืองหรือพ้ืนที่ที่ประชากรหนาแน่นก่อน พร้อมเร่งรัดให้

เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและบุคลากร เช่น ด้านเวชศาสตร์ป้องกันโรค การสร้างเสริม

สุขภาพ การให้บริการในคลินิกและในชุมชน เร่งผลิตและพัฒนาพยาบาลปฐมภูมิ โดยให้เป็น

ผู้จัดการผู้ป่วยรายกรณี มุ่งเน้นการตอบสนองต่อปัญหาโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและสขุภาพของผู้สงูวัย

เขตเมือง สนับสนุนให้เกิดการจัดการระบบบริการปฐมภมิูในระดับพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมจากภาคี 

ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ซ้ือบริการ อปท. และประชาชน อาจยังไม่จาํเป็นที่จะต้องลงไปในอาํเภอที่ไม่ใช่

เขตเมืองหรือพ้ืนที่ประชากรไม่มาก เน่ืองจากมีการบริหารจัดการดีอยู่แล้ว และบุคลากรยังรู้สึกมี

ความสุขกับการทํางาน เช่น รพ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีจํานวนประชากรไม่มาก จึงไม่

จาํเป็นต้องตั้งทมีหมอครอบครัว 

 งบหลกัประกนัสุขภาพ ปี 62 

มติชน ข่าวสด  
โพสต์ทูเดย์  

ประชาชาติธุรกจิ 

    -เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกาํเนิด โฆษกประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม

ครม.เหน็ชอบข้อเสนอของสธ. ที่ขออนุมัติงบประมาณหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2562 

วงเงินรวม 195 ล้านบาท โดยเป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 193 ล้านบาท ที่เหลือ

เป็นงบบริหารจัดการของ สปสช. นอกจากน้ี ยังเห็นชอบกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 207 ล้านบาท  

 การตรวจสุขภาพผูป้ระกนัตน 

มติชน   -เสนอข่าว สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายประกนัสงัคมคนทาํงาน 

(คปค.) จัดเสวนา "การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มาตรา 63 (2) ที่ เหมาะสมกับ

ผู้ประกันตนคืออะไร? โดยมีการกล่าวถึงปัญหาเร่ืองการตรวจสุขภาพ อาทิ การตรวจสุขภาพ

ประจาํปีเม่ือพบโรคยังไม่มีการดาํเนินการต่อ การจัดสิทธิตรวจสุขภาพรายกลุ่มโรคไม่สามารถ

ตรวจได้ทุกแห่งและต้องลางาน การตรวจสุขภาพมีความเหล่ือมลํา้ การตรวจสุขภาพในรพ.มี

ข้อจาํกัดและไม่ได้คัดกรองความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งที่สปสช. มีงบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกนัโรคที่คิดเหมารายหัวทั้งประเทศรวมทุกสทิธแิต่ผู้ประกนัตนไม่ได้ใช้ ซ่ึงสปส.ต้องหารือกับ 

สปสช.ว่าจะดาํเนินการอย่างไร และควรกาํหนดให้มีการจัดบริการดูแล ปรึกษา ปรับพฤติกรรม

สุขภาพรายบุคคล ตามผลการตรวจสุขภาพ รวมทั้งควรมีการตรวจประเมินสุขภาพจิตด้วย 

เน่ืองจากการทาํงานมีโอกาสเกดิภาวะเครียดและซึมเศร้าได้ 
     นพ.อาํนวย กาจินะ คณะกรรมการแพทย์ สปส. กล่าวว่า รับเร่ืองไว้ทั้งหมดและจะนาํเข้าสู่การ

พิจารณา ล่าสดุได้หารือกบัสาํนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค และ

เตรียมจะประสานกับกระทรวงแรงงานเพ่ือปรับรูปแบบการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุม และ

แก้ปัญหาเกี่ยวกบัเร่ืองน้ีต่อไป 
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กรุงเทพธุรกจิ  

คอลัมน์ทศันะผู้อ่าน  

สารพาราควอตและไกลโฟเสต 
    -เสนอบทความโดย มนตรี บุญจรัส ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  กล่าวว่า โรคมะเรง็เป็นสาเหตุ

การเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของคนไทย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอาหาร ซ่ึงสวนกระแสกับรัฐบาลที่

อนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่ออายุนําเข้าสารเคมีพาราควอต และไกลโฟเซต การใช้สาร

เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อแหล่งเพาะปลูก รวมถึงผลิตผลทางการเกษตร เพราะจะมีสารพิษเหล่าน้ี

ตกค้าง ทาํให้คนไทยต้องเผชิญกบัความเสี่ยงจากสารพิษเหล่าน้ีโดยไม่มีสทิธิ์เลือก 

 

ข่าวสด 

ปัญหาหมอกควนั 

     -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ทาํแผนรองรับผลกระทบต่อ

สขุภาพจากหมอกควัน ให้ความรู้ประชาชนต้ังแต่ต้นปี 2561 โดยจากน้ีไปจนถึงเดือนเม.ย.จะเป็น

ช่วงวิกฤตปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน 

ลาํปาง ลาํพูน และตาก ซ่ึงเกิดขึ้ นทุกปี จากการเฝ้าระวังตั้งแต่ 1 ม.ค.-5 มี.ค. พบแนวโน้ม

ปริมาณฝุ่ นละออง PM10 เพ่ิมสงูขึ้นเช่นเดียวกบัปีที่ผ่านมา บางพ้ืนที่อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อ

สขุภาพคือสูงกว่า 120 มคก./ลบม. ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และปฏบัิติ

ตามข้อแนะนาํอย่างเคร่งครัด  

มติชน      -เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM 2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 

ตรวจวัดได้ระหว่าง 59-68 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานทุกสถานีตรวจวัดทั้ง 6 สถานี ได้แก่ 1.

เขตบางนา 53 มคก./ลบ.ม. 2.เขตวังทองหลาง 53 มคก./ลบ.ม. 3.ริมถนนพระราม 4 เขตปทุม

วัน 57 มคก./ลบ.ม. 4.ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 58 มคก./ลบ.ม. 5.ริมถนนลาดพร้าว 

เขตวังทองหลาง 53 มคก./ลบ.ม. และ 6.ริมถนนพญาไท เขตราชเทวี 52 มคก./ลบ.ม. ซ่ึงค่าฝุ่ น

ละออง PM 2.5 มักเกดิขึ้นในช่วงเดือนก.พ. - เม.ย. ของทุกปี เน่ืองจากสภาพอากาศน่ิง สาเหตุ

ส่วนใหญ่เกดิจากการจราจร การก่อสร้าง การเผาเศษไม้ใบหญ้า โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ผ่าน

มา คพ.ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ อาท ิกทม. กรมควบคุมโรค กรมอนามัย ตาํรวจ กรม

อุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น เพ่ือหาแนวทางการป้องกนัที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชน และเฝ้าติดตามตรวจสอบและแจ้งสถานการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนได้รับ

ทราบเพ่ือดูแลสขุภาพในเบ้ืองต้นได้ 

 

โพสต์ทูเดย์  

กรุงเทพธุรกจิ 

โรงงานผลิตยาอภ.เฟส 2  

  -เสนอข่าว  นายณัฐพร จาตุศรีพิทกัษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

ที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่อภ.เสนอโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 วงเงิน 

5,607.84 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายดาํเนินการ 4 ปี (2561-2564) แยกเป็นรายได้

ของอภ. 2,243 ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศ 3,364 ล้านบาท โดยจะใช้เพ่ือก่อสร้างอาคารและ

อื่นๆ 3,626 ล้านบาท ค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1,917 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง 63 ล้านบาท 

 

ทวีีทุกช่อง 

ประชมุ HA National Forum ครั้งที่ 19

     -เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสดจ็เป็นองค์

ประธานในพิธีเปิดการประชุม HA National Forum คร้ังที่ 19 ประทานโล่เกยีรติคุณผู้ทรงคุณค่า 

คุณภาพ คุณธรรม และประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จาํนวน 150 

แห่ง ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี รมว.สธ. ปลัด สธ. ผอ.สถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล และคณะกรรมการบริหารร่วมรับเสดจ็ 

 

กรมประชาสมัพันธ ์

มหศัจรรย ์1,000 วนัแรกของชีวิต 

     -เสนอข่าว พญ.มยุรา  กุสุมภ์ เลขานุการ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการ มหัศจรรย์ 

1,000 วันแรกของชีวิต เดก็อัจฉริยะแสนดี เขตนครชัยบุรินทร์ ที่ จ.นครราชสีมา เพ่ือส่งเสริมให้

ครอบครัว ชุมชนและสงัคมตระหนักถึงความสาํคัญของการดูแลเอาใจใส่ พัฒนาสขุภาพของสตรีมี

ครรภ์และเดก็อายุ 0-2 ปี ร่วมกนัแก้ปัญหาและหาทางออกให้กบัครอบครัว เพ่ิมการเข้าถึงบริการ

สขุภาพที่มีมาตรฐาน 



                                                             สรุปข่าววันที่ 14 มีนาคม 2561 6
สือ่ ประเด็นข่าว 

 

ข่าวสด 

นํ้ าแข็งปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย ์

     -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงหน้าร้อนผู้บริโภคควรเลือก

บริโภคนํา้แขง็ที่ผลิตอย่างถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน GMP เพ่ือลดปัญหาการปนเป้ือนจาก

เช้ือจุลินทรีย์ เม่ือนํา้แขง็ละลายจะต้องใส ไม่มีตะกอนขาวขุ่นอยู่ก้นแก้ว ส่วนผู้จาํหน่ายนํา้แขง็ต้อง

คาํนึงถึงความสะอาดและปลอดภัย โดยเฉพาะการเกบ็รักษาความเยน็และภาชนะสาํหรับบรรจุ

นํา้แขง็ ห้ามใช้แกลบ ขี้ เล่ือย กระสอบ กาบมะพร้าว เสื่อ ในการห่อหรือปกคลุมนํา้แขง็เดด็ขาด 

หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามพ.ร.บ.การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

 

ข่าวสด 

ดูแลผูป่้วยจิตเวชโดยชมุชน 

     -เสนอบทความ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธบิดีกรมสขุภาพจิต กล่าวว่า มีนโยบาย

ให้รพ.จิตเวชนครราชสมีาฯ ซ่ึงรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการยุ่งยากซับซ้อนในเขตสขุภาพที่ 9 เป็น

ศูนย์เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชนระดับประเทศ พัฒนาระบบการดูแลต่อเน่ืองผู้ป่วยจิตเวชกลุ่ม

เสี่ยงก่อความรุนแรง ที่มีประมาณ 100,000 คนทั่วประเทศ โดยใช้การมีส่วนร่วมของบุคลากร

สาธารณสุขในพ้ืนที่ ชุมชน ครอบครัว และ ผู้ป่วย พร้อมทั้งพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชันให้เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขใช้ติดตามผล เน้นการเย่ียมบ้าน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็นสีเขียว สีเหลือง และสีแดง 

หากผู้ป่วยมีสญัญาณเตือนอาการกาํเริบ 5 อาการ ได้แก่ ไม่หลับไม่นอน เดินไปมา พูดจาคนเดียว 

หงุดหงิดฉุนเฉียว หวาดระแวง ให้แจ้งอสม.และรพ.ใกล้บ้านเพ่ือจัดการปัญหาขั้นต้น หากอาการ

ยังไม่สงบให้โทร.แจ้งสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ตามพ.ร.บ.สขุภาพจิต พ.ศ.2551 หรือ

ปรึกษาสายด่วนสขุภาพจิต 1323 

 

ไทยรัฐ  มติชน 

ฟันปลอมเถือ่น 

     -เสนอข่าว นพ.ณฐัพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการให้บริการ

ทาํฟันปลอมจากช่างทาํฟันเถื่อนจาํนวนมาก ซ่ึงไม่ได้มาตรฐาน ไม่เหมาะสมกับสภาพช่องปาก 

และยังทาํให้เกดิอันตราย เสี่ยงติดเช้ือในช่องปาก ดังน้ันก่อนทาํฟันปลอมควรได้รับคาํแนะนาํจาก

ทันตแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญ เพราะฟันปลอมทาํขึ้ นเพ่ือวัตถุประสงค์ทดแทนฟันธรรมชาติที่

สญูเสียไป ช่วยไม่ให้ฟันซ่ีที่เหลือล้ม เปล่ียนตาํแหน่ง ช่วยในการบดเค้ียวอาหารทาํให้รับประทาน

อาหารได้ดีขึ้น  

 

สยามรัฐ 

การดูแลสุขภาพผิว 

     -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ แนะนาํ

วิธดูีแลผิว คือ อย่าให้ผิวแห้ง ดื่มนํา้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว กนิผักผลไม้มากๆ ทาครีมบาํรุงผิวที่

เหมาะกบัสภาพผวิอย่างสมํ่าเสมอ อย่าให้ถูกแสงแดดทาํลาย และทาํจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสเสมอ 

     พญ.ม่ิงขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผวิหนัง กล่าวว่า รังสจีากแดดทาํลายผิวหนังและเน้ือเย่ือ

ใต้ผิวหนัง ทาํให้ผิวหมองคลํ้าไม่สดใส ต้องหลีกเล่ียงแดดแรงๆ ทาครีมกันแดดที่มีค่าป้องกัน

แสงแดดที่เหมาะสมและมี อย. โดยมีค่า SPF ประมาณ 15-30 PA++ โดยทาอย่างสมํ่าเสมอทั้งที่

หน้า ลําคอหรือแขนขาบริเวณที่โดนแสง รวมทั้งต้องทาํจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสเสมอ เพราะเม่ือ

เครียด ร่างกายจะหล่ังสาร-ฮอร์โมนบางอย่างที่ทาํให้มีการผลิตเมด็สีหรือมีการกระจายของเมด็สี

มากขึ้น กล้ามเน้ือจะขมวดเกรง็ ทาํให้ผวิพรรณไม่ผ่องใส มีร้ิวรอยเห่ียวย่นง่าย 

 

ข่าวสด 

เลเซอรแ์กห้วัลา้น 

    -เสนอข่าว รศ. (พิเศษ) พญ.รัชต์ธร ปัญจประทปี แพทย์ผู้เช่ียวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่ง

ประเทศไทย เผยว่า งานวิจัยกระบวนการยิงด้วยเลเซอร์ความเข้มข้นตํ่า เพ่ือขจัดปัญหาโรคผมร่วง

ที่เกิดจากพันธุกรรม ได้รับรางวัลที่ 1 จากงาน ISHRS Poster Awards 2017 ของสมาคม

ศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ โดยการใช้เลเซอร์เข้มข้นตํ่ากระตุ้นหนังศีรษะสร้างเส้นผมใหม่มีการ

ใช้มานานแล้ว แต่ประเทศไทยและแถบเอเชียยังไม่มีการทาํวิจัย งานวิจัยช้ินน้ีจึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ชายไทยเป็นโรคผมบางศีรษะล้านที่เกิดจากพันธุกรรมมาศึกษา โดยการตัดรากผมไปตรวจ 

จากน้ันให้คนไข้เร่ิมรักษาและตัดช้ินเน้ือไปตรวจสอบความเปล่ียนแปลง พบว่า การใช้เลเซอร์

กระตุ้นให้หนังศีรษะสร้างเส้นผมจะให้ผลดีที่ 24 สัปดาห์ ถือเป็นความสาํเร็จคร้ังแรกของ
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การศึกษาในประเทศไทย  

 

เดลินิวส ์ ข่าวสด 

ไขล้สัซา 

     -เสนอข่าว ไนจีเรียมีการระบาดของไข้ลัสซา ตั้งแต่ 1 ม.ค. เป็นต้นมา มีรายงานยืนยันผู้ติด

เช้ือแล้ว 353 ราย และเสียชีวิต 110 ราย ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเช้ือของปีที่แล้วมีเพียง 143 ราย 

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พยายามควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด แต่ยังไม่รู้สาเหตุที่มีการ

ระบาดอย่างรวดเรว็ โดยอาจเกี่ยวข้องกบัปัจจัยต่าง ๆ ทั้งสภาพแวดล้อมของไวรัส การกลายพันธุ ์

และการขาดความตระหนักรู้ของประชาชน 

 
มติชน 

โรคระบาดที่ตอ้งเฝ้าระวงั 
   -เสนอบทความ องค์การอนามัยโลกจัดประชุมนักวิทยาศาสตร์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคระบาดและ

ระบาดวิทยาเป็นประจาํทุกปี เพ่ือจัดทาํรายการเช้ือและโรคระบาดที่จาํเป็นต้องเฝ้าระวัง เน่ืองจาก

จะก่อให้เกดิอนัตรายทางด้านสาธารณสขุนานาชาติในระดับที่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินได้ และเป็น

โรคที่ไม่มีทางรักษาหรือมีหนทางรักษาอยู่แต่ไม่เพียงพอ โดยโรคระบาดในอนาคต หรือ Disease 
X คาดว่าอาจเกิดจากฝีมือมนุษย์มากกว่าธรรมชาติ เช่น การพัฒนาอาวุธเคมี การกลายพันธุ์ทาง

ชีววิทยา เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สเปน หรือเอชไอวี เน่ืองจากมนุษย์เดินทาง ท่องเที่ยวและทาํ

การค้าข้ามประเทศ ส่งผลให้เช้ือโรคเกดิการแพร่กระจายเรว็ข้ึน หรือการสร้างเช้ือโรคฝีดาษม้าขึ้น

ในห้องทดลองในแคนาดา เป็นต้น 

 


